

เหตุการณ์สำคัญ

- ผลสำรวจดัชนีภาคการผลิต (ISM Manufacturing Index) ของสหรัฐฯ ดัชนีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน เดือน ธันวาคม 2560
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Change in Non-Farm Payroll) ของสหรัฐฯ เดือน ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่ตลาดคาด แต่อัตราการว่างงานยังคงทรงตัวที่ 4.1%
- อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือน ธันวาคม 2560 ยังอยู่ในระดับต่ำ
- เหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางปี 2558
- อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำ
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประเทศไทย ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นสัญญาณบวกต่อการบริโภคในระยะต่อไป

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- ISM Manufacturing Index เดือน ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น +1.5 จุด เป็น 59.7 จุด ทำระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน โดยดัชนีย่อย ได้แก่ คำสั่งซื้อสินค้าใหม่และผลผลิตปรับตัวเหนือระดับ 60 จุด ส่งสัญญาณถึงทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 ระบุว่า คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นจากนโยบายการลดภาษีของรัฐบาล ทำให้ Fed ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังประเมินทิศทางอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น
- ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้น คณะกรรมการนโยบายการเงินส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม ในการประชุมรอบนี้มีประเด็นใหม่เกี่ยวกับส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวที่แคบลง หรือ ความชันของเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่ลดลงนั้น Fed เห็นว่าอยู่ในระดับที่ผิดปกติและบางส่วนได้แสดงความกังวลว่าความชันที่ลดลงอาจสะท้อนถึงมุมมองของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่อาจชะลอตัวลง และหากความชันลดลงจนติดลบ หรือ Yield Curve มีลักษณะ Invert คือ ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นสูงกว่าระยะยาว อาจแสดงถึงความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจที่จะหดตัว และอาจเป็นข้อจำกัดในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 148,000 ตำแหน่ง น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 190,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ส่วนตัวเลขอัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ซึ่งแสดงสัดส่วนของกำลังแรงงานต่อจำนวนประชากรทั้งหมด ทรงตัวที่ระดับ 62.7%

ยุโรป

- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Final Composite PMI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.6 จุด เป็น 58.1 จุด ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2554 จากทั้งภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม เป็นการเพิ่มขึ้นของประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อิตาลี และสเปน ดัชนีที่เหนือระดับ 50 จุด บ่งชี้ทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเพียง 1.4% (yoy) แต่ลดลง -0.1% (mom) เนื่องจากราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมอาหารและพลังงาน) ทรงตัวที่ 1.1% (yoy) ซึ่งยังคงต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปที่ 2.0% (yoy)

ไทย

- อัตราเงินเฟ้อโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ในเดือน ธันวาคม 2560 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.78% (yoy) และ 0.62% (yoy) และตลอดปี 2560 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.7% (yoy) และ 0.6% (yoy) เนื่องจากราคาอาหารลดลง และผลจากปัจจัยเชิงโครงสร้างเป็นปัจจัยจุดรั้งไม่ให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นมาก
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จัดทำโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เดือน ธันวาคม 2560 ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 79.2 จุด จากเดือนก่อนที่ 78.0 จุด เนื่องจาก เศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวดีจากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยว มาตรการซื้อช่วยเหลือชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับที่เอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+2.38%	+2.38%	M-S50	Oveweight	SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,795.45 จุด สูงสุดใหม่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.38% WoW โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือน ธันวาคม 2560 อยู่ที่ 79.2 จาก 78.0 ในเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 35 เดือน อีกทั้ง ADVANC-TOT เซ็นสัญญาณเข้าเครื่องและอุปกรณ์เพื่อให้บริการโทรคมนาคม และสัญญาณการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศระบบ 2100 MHz อย่างเป็นทางการ ปิดความเสี่ยงดีลล้ม นอกจากนี้ แนวโน้มเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับประเทศในภูมิภาค เพราะเงินทุนไหลเข้า จากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า และเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีขึ้น สถานการณ์ การท่องเที่ยวในปี 60 โดยตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ประเทศไทยมี รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.76 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อน 9.6% อย่างไรก็ตาม รมว.แรงงานขีดเส้นเคาะอัตราค่าจ้างขึ้นต่ำกว่าก่อน 15 มกราคม นี้คาดเป็นปัจจัยลบ โดยมีผลทันทีสิ้นเดือน ปัจจัยที่ต้องติดตามใน สัปดาห์นี้ ปัจจัยในประเทศได้แก่ ราคาพืชผลเกษตร (ข้าว, ยางพารา, ปาล์ม) และ ปัจจัยต่างประเทศได้แก่ ความตึงเครียดคาบสมุทรเกาหลี ภายหลังหลาย ประเทศ รวมถึง UN เพิ่มระดับการกีดกันการค้า (งดการส่งน้ำมัน)
ตราสารต่างประเทศ	US (S&P500)	+2.60%	+2.60%	I-Develop MINCAI	Neutral	ภาพรวมตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวขึ้นกันทุกภูมิภาคทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐ ตลาดหุ้นยุโรป และตลาดหุ้นเอเชีย ท่ามกลางการ คาดหวังการเติบโตของกำไรบริษัทและแรงเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยง ข้อมูลเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ 1) การเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 2) เงินเฟ้อสหรัฐและยอดค้าปลีกสหรัฐ 3) Earning บริษัทจดทะเบียนที่จะทยอย ประกาศสัปดาห์นี้ เช่น Samsung และ JP Morgan เป็นต้น ด้านราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัวบวกด้วยแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ ปลอดภัย ขณะที่ 1-2 เดือนนี้มีปัจจัยหนุนด้านอุปสงค์ คือ American Eagle Coin และ Lunar New Year และการเจรจาความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือและ เกาหลีใต้ ตลาดน้ำมันจับตาสถานการณ์การประท้วงที่ประเทศอิหร่านที่อาจนำไปสู่ การคว่ำบาตรอิหร่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตามการประท้วงไม่ได้ขยายตัวในวงกว้าง นักค้าน้ำมันจับตาดูปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบจากสหราชอาณาจักร และลิเบียมี แนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น
	Europe (STOXX50)	+2.95%	+2.95%	I-GOLD	Neutral	
	Japan (NIKKEI)	+4.17%	+4.17%		Slightly Oveweight	
	Emerging Market (MSCI EM)	+3.67%	+3.67%		Neutral	
	Gold	+1.28%	+1.28%		Slightly Overweight	
	Oil (WTI)	+1.68%	+1.68%	I-OIL	Neutral	
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (05/01/2018 @ 2.54%)	(ผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง)	(ผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Neutral	ภาวะการซื้อขายตราสารหนี้ไทยต้นปี 2561 แม้ว่า UST10 y จะปรับเพิ่มขึ้น 8 bps แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยกลับลดลงตามนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในตลาดพันธบัตรไทยตั้งแต่ต้นปี ภาพรวมอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับลดลง 1-5 bps นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อ สุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยมากถึง จำนวน 37,481 ล้านบาท โดยมีสถานะซื้อ สุทธิในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 22,909 ล้านบาท และมี สถานะซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี จำนวน 14,571 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจาก 32.58 เมื่อสิ้นปี 2560 เป็น 32.18 บาทต่อดอลลาร์ ณ วันที่ 5 มกราคม 2561
	US Treasury 10Y (05/01/18 @ 2.48%)	+0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.57%	+0.03%	I-SMART	Neutral	ตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ พบว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุยาว 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย มาอยู่ที่ 2.47% ส่งผลผลตอบแทนหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ออกมาวันศุกร์ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ สร้างความผิดหวังให้ จึงทำให้ Yield พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้นจำกัด รวมทั้งค่าเงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่า ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวส่งผลเชิงบวกต่อตลาดเกิดใหม่และกลุ่มหุ้นกู้เอกชนผลตอบแทนสูง อย่างไรก็ตามหากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอย่างอัตราเงินเฟ้อออกมาดีเกินคาด อาจทำให้ Yield ปรับขึ้นได้ ทั้งนี้ ตลาดจับตารายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป เพื่อหาสัญญาณการลดหรือยุติโครงการซื้อสินทรัพย์ สำหรับ I-SMART มีการวางแผน Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และลงทุนกระจายความเสี่ยงทั้งในตลาดสหรัฐ ยุโรป และตลาดเกิดใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
	JPMorgan Emerging Bond	+0.56%	+0.58%			
	iBoxx High Yield Index	+0.80%	+0.96%	M-SMART INCOME	Slightly Oveweight	ตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตามตลาดสินทรัพย์เสี่ยง รวมทั้งรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่ยังคงส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมุมมองเศรษฐกิจสหรัฐที่ดี สำหรับตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ได้รับผลกระทบปรับตัวลง สำหรับ M-SMART INCOME ให้ผลตอบแทนดีจาก กลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเน้นจากอัตราดอกเบี้ยรับที่สูง (coupon) ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง จึงช่วยชดเชยการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ประกอบกับกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี้ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐ
	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.17%	-0.03%			

ข้อสงวนสิทธิ์

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซีได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เรียวลเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่ากองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ถูกดำเนินคดีหรือการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอขายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน